

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-HĐND

Ninh Thuận, ngày tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Kết quả kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XI (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) diễn ra trong hai ngày - Từ ngày 10 đến ngày 11/7/2024.

Chủ tọa kỳ họp gồm: Ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, 44/47 đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND và UBND huyện, thành phố; phóng viên Báo, Đài Trung ương và địa phương dự đưa tin.

Chương trình kỳ họp được bố trí thời gian như sau:

Ngày 10/7/2024: Nghe các cơ quan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, các báo cáo của MTTQ tỉnh, giám sát, các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và các báo cáo thẩm tra; thảo luận tại các tổ.

Ngày 11/7/2024: Thảo luận tập trung tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận, xem xét, quyết định thông qua 18 nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp như sau:

**I. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh tại kỳ họp**

**1. Qua nghe và xem xét báo cáo**

Kỳ họp đã nghe, xem xét, đánh giá đối với các báo cáo:

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: 1/ Tình hình công tác của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; 2/ Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; 3/ Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi

đến HĐND tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI; 4/ Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh.

- Báo cáo của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023”.

- Báo cáo của UBND tỉnh về: 1/ Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; 2/ Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 3/ Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; 4/ Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024; tình hình cân đối ngân sách địa phương năm 2023; 5/ Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2024; 6/ Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024; 7/ Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024; 8/ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024; 9/ Việc giải quyết kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2024.

- Báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

- Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

- Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề.

- Báo cáo của các Sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

## **2. Thảo luận**

Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận tại tổ đối với các báo cáo, các tờ trình, dự thảo nghị quyết và thảo luận, giải trình tại hội trường đối với những vấn đề về kinh tế - xã hội.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cầu thị, khách quan, đầy trách nhiệm của từng vị đại biểu HĐND tỉnh, của lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đối với công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, buổi thảo luận đã diễn ra chất lượng, hiệu quả, thực chất; những vấn đề đặt ra là những nội dung hết sức cấp thiết, được đông đảo cử tri, Nhân dân và dư luận đặc biệt quan tâm đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp cần xem xét tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Tại buổi thảo luận tổ, có 13 đại biểu tham gia 23 lượt ý kiến, có 06 lãnh đạo sở giải trình đối với ý kiến của đại biểu đặt ra tại buổi thảo luận. Đa số ý kiến cơ bản thống nhất với tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 theo báo cáo của UBND tỉnh và kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát của Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về “Kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023” và các báo cáo khác trình kỳ họp. Một số ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Tại phiên thảo luận tập trung tại hội trường, có 08 đại biểu tham gia, 07 Giám đốc Sở thảo luận, giải trình. Qua thảo luận, đại biểu đã thảo luận với các vấn đề về: 1/ Giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm; 2/ Triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII; 3/ Thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi; 4/ Huy động vốn đầu tư toàn xã hội; 5/ Khai thác, vận hành nâng hiệu quả Cảng biển nước sâu Cà Ná; 6/ Phát triển sản phẩm OCOP; 7/ Chuyển đổi số trong các thủ tục khám bệnh Bảo hiểm y tế; 8/ Tai nạn thương tích trẻ em; 9/ Vệ sinh môi trường, thực hiện chủ trương, nghị quyết về xanh, sạch, đẹp.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin, giải trình những vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024, đề ra giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận phiên họp thảo luận tập trung tại hội trường.

### **3. Chất vấn và trả lời chất vấn**

HĐND tỉnh đã thống nhất các nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn; cụ thể:

Chất vấn Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan các nhóm vấn đề về: 1) Việc phát huy giá trị và khai thác lợi thế các nguồn tài nguyên (vật thể và phi vật thể) vào phát triển du lịch; 2/ Quy hoạch, công nhận, cấp phép điểm du lịch; 3/ Nguồn nhân lực phục vụ du lịch; 4/ Việc triển khai thực hiện các dự án du lịch; 5/ Việc duy tu, bảo tồn, nâng cấp các di tích phục vụ du lịch; 6/ Kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch.

Chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan các nhóm vấn đề về: 1/ Quy hoạch khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; 2/ Đầu tư hạ tầng đê kè chống sạt lở và sắp xếp các khu dân cư ven biển, ven sông, suối, khu vực sạt lở; 3/ Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 4/ Chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án; 5/ Nạo vét các luồng lạch, khu neo đậu tại các cảng cá, hậu cần nghề cá.

HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đã thẳng thắn đặt vấn đề chất vấn những nội dung quan trọng, bức xúc, nổi cộm được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận của địa phương quan tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội của người dân; liên quan trực tiếp đến giải pháp đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đồng thời, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành liên quan trong việc tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu, trả lời chất vấn đúng trọng tâm, cơ bản giải trình, làm rõ hầu hết các vấn đề đại biểu đặt ra, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, được Cử tri và đại biểu đồng tình, ủng hộ.

## **II. Thực hiện chức năng quyết định của HĐND**

Trên cơ sở xem xét các dự thảo nghị quyết theo tờ trình của UBND tỉnh, theo tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, qua các ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường, qua chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất và quyết nghị thông qua 18 nghị quyết (*có phụ lục đính kèm*).

## **III. Đánh giá chung**

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XI đã tổ chức thành công tốt đẹp; đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung đề ra, công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật. Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị sâu, kỹ, đầy đủ, đúng quy định pháp luật; các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo sâu sát thực tế, chất lượng, khả thi. Chủ tọa điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt; đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong tham gia ý kiến đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết, trong thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Công tác phối hợp tổ chức kỳ họp chặt chẽ, kịp thời. Hoạt động phục vụ đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Đạt được kết quả trên nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng Đoàn HĐND tỉnh; sự chủ động, linh hoạt chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động tích cực, trách nhiệm của các Ban, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; công tác phối hợp chặt chẽ, tích cực của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Công tác tham mưu, phục vụ chu đáo, kịp thời của các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND thông báo đến UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh,

các Ban HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền đến cử tri và Nhân dân về kết quả kỳ họp và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT. Phòng Công tác HĐND.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Minh Lực**